

การประชุมมอบนโยบาย

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. และ

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว
อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๙๐.๐๐ นายสมนึก จำเนียรทรง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดงเตงาว ได้เรียกประชุมพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเตงาว และได้ดำเนินการมอบนโยบายการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ แจ้งประกาศเจตนารมณ์สุจริตต่อค้การบริหารส่วนตำบลดงเตงาว ไสสะอาด ๒๕๖๗ และมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเตงาว ทุกคน งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนดงเตงาว และขอให้ส่วนราชการทุกส่วน ทุกกอง และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ดำเนินการ

๑. รับทราบประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลดงเตงาวใสสะอาดและงดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเตงาวรายละเอียดปรากฏตามประกาศ

๒. ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่โดยทั่วกัน

๓. สำหรับหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเตงาวขอให้รายงานผลการดำเนินรูปแบบเอกสารที่แนบมาด้วย และให้สำนักงานปลัดรวบรวมแบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดงเตงาวทราบต่อไป

NO Gift Policy

งดรับ งดให้ของขวัญ



วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ ภายหลังการประชุมกิจการของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาวเสร็จสิ้น นายสมนึก จำเนียรทรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว ดำเนินการมอบนโยบายการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้ให้ความสำคัญกับป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ประกาศเจตนารมณ์สุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว ไส้สะอาด ๒๕๖๗ และมอบนโยบายให้กับสมาชิกสภาตำบลดงตะงาว ทุกคน และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่



NO!!
GIFT POLICY
งดรับ งดให้ของขวัญ
เพื่อร่วมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการทุจริต

